

เทคนิคง่ายๆ ในการทำผลงานทางวิชาการให้ผ่านการประเมิน

นำเสนอเมื่อ : 12 ต.ค. 2551

เทคนิคง่ายๆ ในการทำผลงานทางวิชาการ...ให้ผ่านการประเมิน...เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เทคนิคง่ายๆ ในการทำผลงานทางวิชาการให้ผ่านการประเมิน

นี่ก็เป็นบทความเรื่องที่...20 แล้ว วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนครูเรานะครับ
ก็เพราะเป็นครู...ดังนั้นเรื่องราวที่จะเขียนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับครูและนักเรียน
ทั้งเพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (หรือสนุก ดิบๆ ก็ค่อยว่ากันไป)
ในวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำ (ไม่บังอาจหรือครับท่าน) เอาเป็นว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะ ตามชื่อเรื่องก็ตรงตัวเลย...คือเทคนิคง่ายๆ
ในการทำผลงานทางวิชาการ...ให้ผ่านการประเมิน...เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ก็เพียงแต่คุณครู...ตั้งใจฝึกฝนสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มที่ ทั้งร่างกาย แรงใจและแรงสมอง
ก็เพียงแต่คุณครู...ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้
ก็เพียงแต่คุณครู...เก็บรวบรวมวิทยากรต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบ
ก็เพียงแต่คุณครู...มีการทดลอง ทดสอบ ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ทำการสอน
ก็เพียงแต่คุณครู...เป็นคนรักการอ่าน ชอบศึกษาคนคว้า ศึกษาผลงานทางวิชาการใหม่ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมงานวิชาการจากแหล่งอื่นมาสรุปเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับเนื้อหาใหม่ หรือคิดใหม่ทั้งหมด สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้ได้
ซึ่งผลงานทางวิชาการนั้น
จะต้อง...เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จะต้อง...เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเองและเก็บรวบรวมสะสมไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
จะต้อง...เป็นผลงานที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว
จะต้อง...เป็นผลงานที่เป็นประสพการณ์
จะต้อง...เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ที่คิดค้นใหม่
แล้ว...เขียนในสิ่งที่ทำ (Input)...ทำในสิ่งที่เขียน (Process)...เขียนบันทึกผลที่ได้ (Output)...
จุดเด่นของผลงานทางวิชาการที่เราจัดทำ...ควรจะมีทั้งความรู้ เรื่องลำดับขั้นตอน วัตถุประสงค์ส่วนงานเชิงวิชาการ และเสนอความรู้ที่คนในวงวิชาการยอมรับ
ถ้าเพื่อนครูทำในสิ่งที่กล่าวมาแล้ว.....คิดว่านักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในชีวิตราชการของคุณครูจะต้องรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง...อย่างไม่มีเงื่อนไข
ฝันให้ไกล...แล้วไปให้ถึงครับคุณครู...ผมขอเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มเปี่ยม...ลองอ่านบทความใน Blog เรื่องราวดีๆ ที่นายสุทธิพร
คล้ายเมืองปัก...เป็นคนเขียนที่อยู่ทางด่านชายมือของคุณครูดูนะครับ...เผื่อว่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้าง...
*****ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนครูผู้รวมอาชีพทุกคน
นายสุทธิพร คล้ายเมืองปัก
โรงเรียนบ้านไพล สุพท.นครราชสีมา เขต 7
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่เบอร์นี้ 084-0396633
E-mail มาคุยกันได้ที่ Klaymuangpak@hotmail.com
อดีต อาจารย์ 3 ระดับ 7-8 (เมือปี พ.ศ.2545)
ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ (ส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ...ตอนนี้กำลังรอความหวังจากคณะกรรมการผู้ใจดีและมีเมตตาตรวจผลงานอยู่...ครับผม)